



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 571
Chủ nhật
Ngày 9 - 12 - 2018

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỌND BẦU Bảo đảm khách quan, dân chủ

(Xem trang 2 + 3)



Đại biểu HDND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ chín bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HDND tỉnh bầu.

Xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại



Trang 4

Trong ngàn bước ra



Trang 6

9X đưa sản phẩm làng rèn ra thế giới

(Xem trang 5)



ĐẠY THÊM, HỌC THÊM TRÁI QUY ĐỊNH Ở CẤP TIỂU HỌC Cần sự vào cuộc của “bộ ba”



Trang 7

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU Bảo đảm khách quan, dân chủ

■ NGUYỄN HÌNH
(thực hiện)

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI và kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh sắp tới sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đây là hoạt động trong công tác giám sát của cơ quan dân cử, nhận được sự đồng tình cao của cử tri và nhân dân. Để hiểu rõ hơn về đối tượng, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn?

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Lấy phiếu tín nhiệm là việc HĐND thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Cuộc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần này ở Quốc hội, HĐND các cấp thể hiện quyết tâm của Đảng ta xây dựng bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phóng viên: Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm những ai, thời điểm, thời hạn lấy phiếu tín nhiệm từ khi nào, thua đồng chí?

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và Nghị quyết số 85 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã quy định trong mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc



Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

phê chuẩn vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Đây là lần thứ ba HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Ở cấp tỉnh, năm 2013 là 17 người, năm 2014 là 13 người, năm 2018 dự kiến là 27 người. Thành phần lấy phiếu tín nhiệm không thay đổi nhưng số lượng người được lấy phiếu tín nhiệm tăng lên là do: căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND thì số lượng thành

viên ủy viên UBND tỉnh tăng nên số lượng người lấy phiếu tín nhiệm tăng lên.

Phóng viên: Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm thực hiện những công việc gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, theo quy trình rất kỹ lưỡng. Trước hết, những người được lấy phiếu tín nhiệm phải chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và quá trình tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), người được lấy phiếu

tín nhiệm có trách nhiệm đánh giá về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tự đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Báo cáo được gửi đến từng đại biểu nghiên cứu, trên cơ sở đó đại biểu HĐND tỉnh xem xét, biết được khả năng, kết quả, hiệu quả công việc của



Chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.



người được lấy phiếu tín nhiệm. Ngoài ra, những người được lấy phiếu tín nhiệm phải được kê khai tài sản - ngay khi ứng cử đã phải kê khai, để cử tri kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm minh bạch, chính đáng; qua đó kiểm soát và giám sát nguồn thu nhập, bảo đảm người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu không những hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao mà còn phải bảo đảm tính liêm khiết, trong sạch; đồng thời, giải trình những vấn đề mà cử tri và đại biểu yêu cầu làm rõ.

Phóng viên: Để việc lấy phiếu tín nhiệm thực chất, hiệu quả, khách quan thì vai trò, trách nhiệm của mỗi đại biểu phải được đề cao như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt mục đích, yêu cầu đề ra, ngoài làm tốt công tác chuẩn bị, trách nhiệm chính thuộc về mỗi đại biểu HĐND. Đại biểu cần nhận thức rõ lá phiếu của mình là thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo nhân dân mong muốn một cuộc sát hạch kiểm nghiệm chất lượng nhân sự chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương do HĐND bầu. Mỗi đại biểu cần có bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân và cử tri; cần khách quan, trung thực, vô tư, trong sáng. Tránh tình trạng bỏ phiếu theo cảm tính, không kiểm tra, kiểm nghiệm kết quả theo thực tế, bỏ phiếu cho xong, đơn giản, hình thức. Tránh cảm tính, thù ghét cá nhân, không ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí mình, thậm chí làm lệch lạc, méo mó, triệt hạ uy tín của nhau. Cần ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực như tranh thủ phiếu, vận động phiếu, cả nể, thành kiến.

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, các đại biểu cần căn cứ vào báo cáo tự đánh giá kết quả làm việc của người được lấy phiếu tín nhiệm. Cần cân nhắc tình hình mọi mặt của địa phương để đánh giá năng lực của người đó ở mức độ nào so với chức trách, nhiệm vụ được giao, các vị có làm tròn trách nhiệm của mình hay không đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Đây là thước đo chính xác nhất trong đánh giá người đó tín nhiệm cao, tín nhiệm hay tín nhiệm thấp, hoàn thành nhiệm vụ tốt hay không hoàn thành nhiệm vụ. Có như vậy cuộc lấy phiếu tín nhiệm mới đạt kết quả cao nhất.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết để thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc như thế nào?

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 nên đã thảo luận, cho ý kiến chi tiết, cụ thể về đối tượng, nội dung, trình tự tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tập huấn cho Thường trực HĐND các huyện, thành phố; có văn bản chỉ đạo Thường trực HĐND các huyện, thành phố hướng dẫn HĐND cấp xã triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; đồng thời, có văn bản gửi những người được lấy phiếu tín nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gửi về Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp để gửi đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cơ bản hoàn tất.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI

■ ĐỖ HIẾN - THU THỦY

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 9 - 11/12/2018. Trước kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh, các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.

Ông Đỗ Hữu Đông, xã Thụy Trình (Thái Thụy)



Qua theo dõi, tôi thấy hoạt động của HĐND các cấp thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, có những đổi mới như giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa điều hành kỳ họp linh hoạt hơn. Đặc biệt, tại kỳ họp, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp trước. Ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành quan tâm xem xét để giải quyết. Cùng với đó, HĐND tỉnh, huyện, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nên đã có ý kiến cử tri được giải quyết thấu đáo. Song nhìn chung tỷ lệ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thỏa đáng chưa cao. Vì vậy, tôi đề nghị HĐND các cấp sau khi tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các ngành liên quan cần phân công người thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tăng cường giám sát việc giải quyết; đồng thời, có chế tài xử phạt các ngành, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các kiến nghị đã rõ việc, có địa chỉ rõ ràng.

Ông Vũ Văn Thuận, xã Thăng Long (Đông Hưng)



Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. Nhiều điểm trường và trường có quy mô nhỏ đã được sáp nhập, sáp nhập lại bảo đảm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị gắn với giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Việc sáp nhập trường đã giảm được đội ngũ cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó), cán bộ thư viện, kế toán, giảm một phần hiện tượng dạy chéo ban, chéo môn... Tuy nhiên, sau sáp nhập, những cán bộ trong diện giảm, dôi dư đang rất tâm tư vì bỗng nhiên công việc bị xóa trộn, được giao đảm nhận việc không đúng với chuyên ngành, về lâu dài thì công việc ra sao? Vì vậy, các cấp, các ngành cần sớm có hướng giải quyết công việc ổn định cho những cán bộ dôi dư; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mới thực hiện sáp nhập trường; giải quyết đồng bộ các vấn đề đặt ra từ cán bộ, giáo viên đến cơ sở vật chất.

Ông Đỗ Ngọc Hải, xã Tây Giang (Tiền Hải)



Tôi rất phấn khởi khi biết Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh thành lập khu kinh tế Thái Bình, bao gồm 30 xã và 1 thị trấn trong đó có xã Tây Giang. Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, mang tính đột phá của tỉnh. Do đó, tôi mong các cấp, các ngành sớm triển khai dự án để tạo đà phát triển cho tỉnh nói chung, huyện Tiền Hải nói riêng; tập trung xây dựng khu vực ven biển trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh để khai thác tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất ven biển, nguồn năng lượng dồi dào và phát huy lợi thế của tuyến đường bộ ven biển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

Bà Trịnh Thị Oanh, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình)



Việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư là cần thiết, người dân trong diện thu hồi hầu hết đồng tình, thống nhất cao. Song theo tôi, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải giúp người dân có đất bị thu hồi ổn định cuộc sống. Hiện nay, giá đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thường thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế, giá đền bù có nơi còn chưa thống nhất. Quy định giá đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước có nơi thấp hơn một số doanh nghiệp thuê đất. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tái định cư, bảo hiểm y tế, đào tạo chuyển đổi nghề sau thu hồi đất chưa bền vững chính là căn nguyên dẫn đến việc người dân khiếu kiện kéo dài gây mất ổn định xã hội. Để bảo đảm hài hòa quyền lợi của người bị thu hồi đất thực hiện dự án, đề nghị hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước phải ổn định lâu dài, có sự thống nhất cao, không chông chéo; công khai, minh bạch giá đền bù và các khoản hỗ trợ khác.

Bà Phạm Thị Huân, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ)



Nhiều năm qua, sự phát triển của các làng nghề đã tạo động lực to lớn xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều địa phương. Đặc biệt, hoạt động của làng nghề đã sử dụng một lượng lớn lao động tại chỗ, giải quyết hiệu quả bài toán lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, sự phát triển của làng nghề thời gian qua bên cạnh mặt tích cực trên đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường. Do phát triển làng nghề phần lớn vẫn manh mún theo hộ gia đình cộng với ý thức về bảo vệ môi trường của các hộ làm nghề thấp nên ở đa số làng nghề người dân vẫn tùy tiện xả chất thải, nước thải ra môi trường tự nhiên, coi việc xử lý ô nhiễm môi trường là việc của các cơ quan chức năng. Mặt khác, kinh phí xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm tương đối lớn nên "giải pháp tối ưu" nhất ở các làng nghề là xả thẳng chất thải, nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi công cộng hoặc các ao, hồ trong khu vực. Việc làm này dẫn tới việc môi trường làng nghề bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh. Để phát triển kinh tế nông thôn bền vững, tôi đề nghị tỉnh rà soát, quy hoạch lại các làng nghề, với những làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải kiên quyết xóa bỏ; những làng nghề gây ô nhiễm ít phải có lộ trình khắc phục cụ thể; đồng thời, phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

Xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại

■ LƯU NGẮN

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thời gian qua, ngành Nông nghiệp, một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung xây dựng các mô hình sản xuất rau sạch, rau an toàn. Quá trình phát triển các mô hình giúp tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của nông dân, mang lại lợi ích cao hơn cho người sản xuất và bảo vệ sức khỏe, môi trường. Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng sạch, an toàn vẫn còn nhiều khó khăn.

Thái Bình có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, là 1 trong 3 tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó diện tích trồng rau hàng năm của tỉnh duy trì trên 30.000ha. Theo số liệu của Cục Thống kê, từ năm 2010 đến năm 2017, diện tích sản xuất rau của tỉnh đã phát triển đáng kể, năm 2017 đạt 36.400ha, tăng 8.700ha so với năm 2010, sản lượng đạt 919.800 tấn, tăng 216.500 tấn so với năm 2010; trong đó, tập trung ở vụ đông với diện tích đạt trên 20.000ha. Đã hình thành các vùng sản xuất rau hàng hóa ở một số huyện trọng điểm như Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư... trở thành một nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân ở các xã như Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), Vũ Chính, Vũ Phúc, Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Song An, Trung An, Tân Phong, Tân Hòa (Vũ Thư)... Toàn tỉnh có 3 đơn vị được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện



Gieo trồng cây màu hàng năm của tỉnh duy trì trên 30.000ha.

an toàn thực phẩm trong sản xuất rau an toàn là HTX DVNN xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân (Kiến Xương) và cơ sở sản xuất nấm Hoa Anh (xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình).

Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã chỉ rõ một trong những thách thức và cũng là cơ hội cho tái cơ cấu nông nghiệp chính là thay đổi của nhu cầu thị trường, hướng tới những sản phẩm nông sản có chất lượng cao và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Mục tiêu đến năm 2020 diện tích trồng trọt áp dụng tiêu chuẩn

thực hành nông nghiệp tốt (là những tiêu chuẩn bảo đảm môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ; thực phẩm không chứa tác nhân gây bệnh, hóa chất; bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, tiêu dùng, môi trường) đạt 25%. Đề án xây dựng vùng sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi giai đoạn 2016 - 2020 đề ra mục tiêu từ năm 2018 đến hết năm 2020 sẽ xây dựng và mở rộng 250ha rau và 500ha lúa thực hiện sản xuất sản phẩm cây trồng an toàn theo chuỗi. Với định hướng ấy, vụ đông năm 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ

thực vật triển khai thí điểm 3 mô hình sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi tại các xã: Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), Điệp Nông (Hưng Hà), Tân Phong (Vũ Thư), mang lại hiệu quả tích cực, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của người sản xuất. Vụ đông năm nay, 2 mô hình sản xuất an toàn tiếp tục được thực hiện tại xã Vũ Lễ (Kiến Xương) và xã Tân Phong (Vũ Thư). Ngoài ra, một số đơn vị, cá nhân đã xây dựng mô hình sản xuất sạch, an toàn. Bên cạnh đó, nhu cầu của người tiêu dùng về thực phẩm sạch ngày càng tăng cao, nguồn cung các sản phẩm rau sạch với số lượng lớn, ổn định cho các bếp ăn tập thể của công ty, bệnh viện, trường học... đã mở ra thị trường tiềm năng cho phát triển sản xuất rau an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì sản xuất rau an toàn của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng sản phẩm không đồng đều, tình trạng sản xuất rau chưa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn khá phổ biến. Khả năng thay đổi tập quán canh tác cũ, tiếp thu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới của nông dân còn nhiều hạn chế; quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn còn phức tạp, nông dân khó tiếp cận trong khi số lượng doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều.

Để nhân rộng và mở rộng quy mô các mô hình sản xuất rau an toàn, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quy trình sản xuất rau an toàn, tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ vùng sản xuất cây trồng an toàn về hạ tầng, kỹ thuật, mạng lưới tiêu thụ, công tác quản lý chất lượng nông sản...; đồng thời, tập trung chỉ đạo, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia xây dựng vùng sản xuất an toàn theo chuỗi.



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) thu hoạch rau màu.

9X đưa sản phẩm làng rèn ra thế giới

■ MINH HƯNG

Bằng tư duy, nhạy bén kinh doanh của người trẻ cùng cái tâm giữ lửa nghề truyền thống, chàng trai 9X Nguyễn Duy Chinh đã tìm cách nâng giá trị, từng bước đưa sản phẩm của làng rèn An Tiêm (thôn An Tiêm, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy) ra thị trường thế giới, từ đó gìn giữ và phát triển thương hiệu làng nghề.



Nguyễn Duy Chinh (người đeo kính) và các thành viên Hợp tác xã Dao Vua thảo luận về mẫu sản phẩm mới.

Suốt dải đất Việt Nam, theo chính phủ, chưa có làng rèn nào có lịch sử lâu đời như làng rèn An Tiêm. Trải qua thăng trầm dâu bể, hơn 730 năm qua, những nghệ nhân nơi đây vẫn giữ lửa nghề. Lần giở lại lịch sử, năm 1288, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lập doanh trại ở Lưu Đôn (nay là xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy) tổ chức xưởng rèn chuẩn bị vũ khí cho quân đội nhà Trần. Vì có công với đất nước, 5 vị đứng đầu xưởng rèn được vua Trần Nhân Tông sắc phong “Ngũ vị tổ sư nghề rèn”, trong đó, có 4 vị quê làng An Tiêm. Làng rèn cũng có từ ngày đó. Dù vất vả “cùng cực chân than, mặt nhọ với nghề” nhưng tiếng đe, tiếng búa vẫn rộn rã ngân vang qua bốn mùa mưa nắng cùng câu ca dao truyền đời của người dân An Tiêm:

*Chẳng tham ao gỗ, cá bè
Chỉ ham cái búa, cái đe thợ rèn.*

Trước xu thế hội nhập, dù đã có sự đầu tư cải tiến công nghệ, nhưng nặng tư duy “đập khỏe, bán rẻ”, những sản phẩm truyền thống của An Tiêm như con dao, cái liềm dù bền đẹp vẫn chỉ quanh quẩn theo phiên chợ quê hay trên những sạp hàng nội địa.

Ngày từ những ngày còn là sinh viên trên giảng đường đại học, chàng trai quê biển Nguyễn Duy Chinh, sinh năm 1991 với khiếu kinh doanh đã thử sức qua nhiều công việc khác nhau như mở xưởng giày bán trên mạng, nuôi vịt trời, làm nội thất ô tô..., gặt hái nhiều thành công nhưng

cũng nếm trải không ít thất bại. Trước bề dày lịch sử làng nghề, cầm con dao An Tiêm trên tay, Chinh có suy nghĩ khi thế giới bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 thì những sản phẩm thủ công sẽ có giá trị cao hơn trên thị trường nếu biết nâng tầm sản phẩm và thương hiệu. Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, với kỹ thuật rèn thủ công truyền thống của nghệ nhân An Tiêm kết hợp cùng triết lý làm dao của người Nhật “sắc - đẹp - bền - hiệu năng sử dụng cao”, năm 2016, Nguyễn Duy Chinh và những người bạn chung chí hướng đã thành lập HTX Dao Vua với sứ mệnh giúp dao rèn thủ công Việt Nam được sử dụng nhiều hơn và có được sự tôn trọng trên thế giới. Thương hiệu Dao Vua ra đời như một sự tưởng nhớ vua Trần Nhân Tông, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và ngũ vị tổ sư nghề rèn.

Như một nhân duyên, anh Nguyễn Mạnh Tường, người được đánh giá cao

bởi tay nghề và nắm giữ nhiều kỹ thuật khó khi làm quen với đe búa từ năm lên 7 tuổi, lớp thợ rèn cuối cùng của làng An Tiêm đã chọn HTX Dao Vua làm nơi thể hiện những tinh hoa của nghề. Anh Tường chia sẻ: Những con dao mang thương hiệu Dao Vua sử dụng vật liệu thép nhíp Nga (thép carbon), dưới bàn tay người thợ làng An Tiêm, trải qua 22 bước như đánh nóng tạo phôi, đàn, trôi, mài... theo phương thức bí truyền làng nghề và của riêng nghệ nhân để tạo thành phẩm. Nếu như sắc bén và khả năng giữ độ sắc lâu là điểm mạnh của thép carbon thì han rỉ là nhược điểm lớn nhất của loại thép này khi sử dụng để chế tạo dao thủ công. Nhờ kinh nghiệm của nghệ nhân trong quá trình chọn thép, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt... cùng những hướng dẫn sử dụng đi kèm, sản phẩm Dao Vua đã hạn chế hơn 70% sự han rỉ so với dao thủ công truyền thống trên thị trường. Không dừng



Sản phẩm Dao Vua.

lại ở những loại chất liệu phổ thông, cán và vỏ của Dao Vua sử dụng các loại gỗ như trắc, cẩm, lim, mít..., tùy theo kiểu dáng, chủng loại và yêu cầu của khách hàng. Từ những sản phẩm thông dụng với tính năng đơn thuần, đến nay, HTX Dao Vua đã có gần 20 mẫu sản phẩm đa dạng về kiểu dáng và công năng sử dụng như dao đa năng Santoku, dao làm cá Deba, dao làm cá Sashimi, dao thái lọc Gyuto..., sản xuất trung bình từ 1.200 - 1.400 sản phẩm/tháng.

Ngày từ những con dao đầu tiên ra đời, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến sản phẩm trên thị trường Việt Nam, Nguyễn Duy Chinh và các thành viên HTX đều chung khát khao đưa Dao Vua làng An Tiêm ra thị trường quốc tế. Với trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ, ngoài việc duy trì trang web <https://daovua.vn>, sau hàng trăm lần quảng bá sản phẩm và gửi tặng dao miễn phí tới thành viên của các diễn đàn sản xuất dao và đầu bếp trên thế giới để nhận lại những phản hồi, góp ý chỉnh sửa mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tháng 2/2018, lô hàng đầu tiên gồm 70 sản phẩm mang thương hiệu Dao Vua đã được xuất khẩu sang Mỹ. Những khách hàng khó tính cách nửa vòng trái đất đã vô cùng bất ngờ khi những con dao rèn thủ công của nghệ nhân Việt Nam tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng, đặc biệt, có độ sắc bén và hiệu năng sử dụng không thua kém gì dao Nhật, dao Đức, trong khi giá bán rẻ hơn những sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Từ thành công bước đầu, Nguyễn Duy Chinh đã đưa Dao Vua tiếp cận và bày bán trên một số sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới như Alibaba, Chefnivestogo... Đặc biệt, tại Nhật Bản, đất nước hội tụ nhiều tinh hoa trong nghề rèn, các thương hiệu dao nổi tiếng như Rikumo, Kataba, Yoshikin... đã chọn Dao Vua làm đối tác chính thức. Đến nay, ngoài tiêu thụ tại thị trường trong nước, 1.200 sản phẩm đã được tiêu thụ tại thị trường Đức, riêng thị trường Mỹ nhập trung bình 70 - 100 sản phẩm/tháng với 10 chủng loại, chưa kể các đơn hàng lẻ theo yêu cầu của khách hàng từ Philippines, Singapore, Anh... với giá bán trung bình khi xuất xưởng từ 20 - 30 USD/sản phẩm. Anh David Boyce, đầu bếp chính của khách sạn Manor, Vương quốc Anh sau khi sử dụng Dao Vua trong công việc đã chia sẻ: Thật tuyệt vời khi tôi đã có 3 con dao của các bạn, nó rất sắc và giữ cạnh rất tốt. Tôi hy vọng sản phẩm của các bạn sẽ phổ biến ở thị trường Anh quốc.

Những ghi nhận của khách hàng trong nước và quốc tế như sự động viên giúp tăng thêm động lực cho Nguyễn Duy Chinh và các thành viên HTX Dao Vua có thêm nhiều tâm huyết đầu tư cho mỗi sản phẩm của mình. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, chàng trai trẻ Nguyễn Duy Chinh mong muốn sản phẩm Dao Vua sẽ từng bước tiếp cận và có mặt tại các siêu thị trong nước và các nước trên thế giới, đồng thời mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Xa hơn, chàng trai 9X dự định mở một làng văn hóa chuyên trưng bày, chế tác các sản phẩm theo phương pháp cổ truyền giúp nâng tầm sản phẩm và thương hiệu của làng rèn.

*Làm thợ rèn vui như diễn kịch
Râu bằng than mọc lên bằng thịch
Nghịch ở đây già trẻ như nhau
Nên nụ cười nào có tắt đâu*

Trong tiếng quai búa rộn ràng vang trên ngõ xóm thành thang, những nụ cười hồn nhiên như lời chia tay của người dân làng rèn, mộc mạc nhưng thấm tình, như lửa lòng người thợ An Tiêm mang sản phẩm làng rèn ra thế giới.

Trong ngàn bước ra

■ QUANG VIỆN

Sử cũ ghi đầu thế kỷ XV nhà Minh (Trung Quốc) lợi dụng triệt để cuộc khủng hoảng tranh giành quyền lực giữa nhà Hồ và nhà hậu Trần đẩy binh sang xâm chiếm nước ta đánh bại vương triều nhà Hồ hoàn thành việc đặt ách đô hộ lên toàn Đại Việt vào năm 1418. Sau một quá trình bí mật tìm, kén chọn lực lượng chủ đạo chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa chống nhà Minh, Lam Sơn hội chủ đã tụ hợp được 18 yếu nhân trong đó có Phạm Bôi cùng bảy họ người mang họ Phạm khác ở huyện Đa Dục ứng nghĩa “cắt máu ăn thề” tại Lũng Nhai...



Tam quan đình Đông Linh, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia mới được nhân dân làng Đông Linh góp công, góp của trùng tu, tôn tạo.

Danh tướng Phạm Bôi sinh ngày 15 tháng 2 năm Đinh Mão (1397) người làng Địa Linh (còn gọi là Nghìn, phủ Tân An, huyện Đa Dục sau đổi thành làng Đông Linh, xã An Bài) và nay là tổ I, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Thân phụ là Phạm Chương, thân mẫu là Phan Thị Tố. Từ nhỏ Phạm Bôi đã nổi tiếng là người học giỏi, thích tập võ nghệ... Khi giặc Minh sang xâm chiếm nước ta đặt ách cai trị hà khắc khiến nhân dân ta lâm vào cảnh loạn ly, cùng cực. Phạm Bôi giỏi võ thuật, thích cung kiếm bắt bình trước sự quấy nhiễu của lũ giặc đã cùng Vũ Công Toàn người làng Tô Đàm (nay thuộc xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) tự dấy binh chống giặc Minh. Lực lượng ban đầu của Phạm Bôi có 500 người, tự vũ trang, tự xây dựng các đồn lũy ngay tại làng Nghìn và chặn đánh giặc mỗi khi chúng kéo đến cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ hoặc đi thuyền trên sông Hóa... Phạm Bôi và Vũ Công Toàn gắn kết xây dựng lực lượng chiến đấu ở làng Nghìn một thời gian thì nghe tin Lê Lợi ở Lam Sơn phát cờ khởi nghĩa, ông cùng các nghĩa sĩ tìm đường vào Lam Sơn. Phạm Bôi là một trong số 18 người được Lê Lợi chọn dự Hội thề Lũng Nhai, được ghi danh trong “Lam Sơn sự tích”. Khi bình xong giặc nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi vua hiệu là Lê Thái Tổ phong cho Phạm Bôi chức Thượng tướng quân và ban quốc tính họ Lê cho Phạm Bôi, từ đó sử sách ghi tên ông là Lê Bôi. Bối cảnh lịch sử giai đoạn kháng Minh đầu thế kỷ XV được sử cũ chép: Năm 1425 từ vùng căn cứ Lam Sơn nghĩa quân do Lê Lợi chỉ huy tiến ra kinh thành Thăng Long, bao vây và tấn công vào các thành lũy quân Ngô chiếm đóng. Tướng Lê Bôi được giao nhiệm vụ cùng với các tướng Lê Ngân, Lê Văn An, Lê Điều, Lê Văn Linh bao vây thành Nghệ An. Năm Bính Ngọ (1426) Lê Bôi được giao đi đánh thành Khâu Ôn (Lạng Sơn). Đại Việt Sử ký toàn thư ghi: “Lê Bôi, Lê Lựu

ngày đêm đánh gấp thành Khâu Ôn, quân Minh tự lượng sức không chống nổi, đang đêm bỏ thành mà chạy”. Nghĩa quân Lam Sơn với chiến thuật bí mật trong rừng sâu rồi bất ngờ từ rừng sâu đi ra đánh vào đồn lũy mà giặc chiếm đóng. Lam Sơn hội chủ Lê Lợi biết vận dụng hình thức “cắt máu ăn thề” ở Hội thề Lũng Nhai và lời thề ấy sau khi khởi nghĩa thành công đã được chép vào sách “Lam Sơn thực lục” trong đó khắc ghi: “Phụ đạo lộ Khả Lam là Lê Lợi cùng với nhóm 18 người từ Lê Lai đến Trương Chiến, Lê Bôi...họ hàng quê quán tuy khác nhau nhưng kết nghĩa thân nhau như cùng một tổ liên cành, phận giàu sang dù khác nhau nhưng coi tình chung một họ”. Sử cũ chép sau Hội thề Lũng Nhai, cuối năm Đinh Dậu (1417) đã có 30 tướng võ trong đó có Lê Bôi, Lê Thạch, Đinh Lễ, Lê Sát, Lê Văn, Lê Ngân, Nguyễn Lý... một số văn thần như Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng... cùng hơn 200 quân “Thiết đột”, 500 nghĩa sĩ và dũng sĩ, 1.000 quân “Khinh dũng” và “Hộ vệ”, 4 thớt voi... Chiến thuật đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy yếu chống mạnh” nên ngay trong những ngày đầu gian khổ mặc dù kẻ thù ngày đêm lùng sục vây ráp hòng tiêu diệt nghĩa quân, Lê Bôi chỉ huy nghĩa quân lập nhiều chiến công hiển hách. Trong trận Bồ Hải (12 - 1424), Lê Bôi cùng các tướng Lê Lễ, Lê Sát... dùng phục binh đại phá giặc Minh diệt hàng nghìn giặc, trong đó có Đô ty Chu Kiệt tàn quân chạy về thành Nghệ An cố thủ. Tháng 7 năm 1425 trong trận đánh mở rộng vùng căn cứ Tân Bình - Thuận Hoá tướng quân Lê Bôi, Lê Ngân, Lê Văn An đem nghĩa binh chi viện cho Trần Nguyên Hân, Lê Nỗ góp phần giải phóng nhanh Thuận Hoá mở ra cục diện mới cho nghĩa quân Lam Sơn từ thế bị động chuyển sang thế chủ động tấn công. Sau khi đại thắng quân Minh, Lê Lợi lên ngôi, lập triều Lê sơ.

Là một công thần khai quốc, cùng nhiều danh tướng công thần khác Lê Bôi lại ra sức giúp vua an dân trị quốc, tăng cường quốc phòng mở mang bờ cõi, giữ vững biên cương, được Lê Thái Tổ tin yêu trọng dụng. Khi Lê Thái Tổ băng hà, Lê Thái Tông lên ngôi, Lê Bôi được triều đình giao làm “Đông đạo hành quân tổng quản” lo việc quân cơ quốc sự. Lê Thái Tông mất, Lê Nhân Tông kế vị, Lê Bôi được giao giữ chức “Nhập nội hành khiển” tức Thái bảo, ông lại ra sức phò vua, giúp nước. Liên tiếp ba năm (1444 đến 1446) vua nước Chiêm là Bi Cai quấy phá cướp bóc miền Châu Hoá, vua Lê Nhân Tông sai Thái bảo Lê Bôi cùng tổng quản Lê Khả đem quân bình Chiêm, bắt sống Bi Cai, góp phần giữ vững vùng đất phương Nam. Cuối triều Lê sơ, triều đình xảy ra sự biến thoán nghịch Thái tử Nghi Dân cùng đồng bọn đang đêm trèo tường thành vào cung giết chết vua Lê Nhân Tông cùng Tuyên Từ Thái hậu cướp ngôi. Trước sự phản nghịch vô đạo này, Lê Bôi đã cùng các trung thần khác là Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thu góp công dẹp loạn Nghi Dân, đưa Thái tử Lê Tư Thành là người em khác mẹ của Lê Nhân Tông lên nối ngôi tức vua Lê Thánh Tông, vị vua anh minh nhất triều Lê sơ, mở ra sự phát triển cực thịnh của Đại Việt.

Đình Đông Linh, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thờ Thái bảo Lê Bôi (Phạm Bôi) và 6 người họ Phạm có công lao lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn làm thành hoàng làng. Đình nay còn lưu giữ được bức đại tự “Địa linh nhân kiệt” do vua Lê Thánh Tông ban tặng và một số câu đối cổ, trong đó có câu đối ghi:

“Thất vị hạp lương năng, thịnh khiêu dăng bình, danh tướng anh thanh đàng Bắc địa.

Nhất môn chung vĩ tích, Lê triều ban tặng

Phúc thần dị tướng tức Nam thiên”.

Ông Vũ Minh Thân, 87 tuổi, nguyên trưởng ban khánh tiết đình Đông Linh, tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Có một số tài liệu cho rằng Thái bảo Phạm Bôi là người quê xứ Thanh là không đúng. Phạm Bôi sinh ra tại làng Nghìn, phủ Tân An, huyện Đa Dục. Khoảng cuối những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học và nghiên cứu lịch sử đã về đình Đông Linh khảo tá, bên trong cùng của ngôi đình là một hậu cung độc lập, móng xếp bằng đá xanh (không trát mạch) được các nhà khảo cổ cho rằng đây là mộ táng của Thái bảo Lê Bôi!

Ông Vũ Đức Rinh, ban khánh tiết đình Đông Linh, tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Tam quan đình Đông Linh mới được con cháu trong làng góp công, góp của tôn tạo lại, tuy nhiên tòa Đại bái của đình đang xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện để con cháu dân làng Đông Linh tu tạo lại ngôi đình linh thiêng nơi thờ khai quốc công thần triều Lê có công lao lớn bình Ngô dựng nước.

Ông Vũ Xuân Thương, tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Thái bảo Lê Bôi là người có công lao to lớn đối với dân với nước lại đức độ nên khi sống ông được các vua Lê Thái Tổ, Thái Tôn, Nhân Tôn, sau này Thánh Tôn và các triều thần nể trọng.

Khi mất ông được dân làng Địa Linh (nay là Đông Linh, thị trấn An Bài và làng Dục Linh, xã An Ninh) tôn làm Thành hoàng. Đình Đông Linh còn bức đại tự: “Lam Sơn tá thánh” nghĩa là “Vị thành phò tá Lam Sơn hội chủ”. Câu đối ghi: “Thiện Cổ Lam Sơn lưu vĩ tích/Ưc niên Đông Địa lâm linh thanh” nghĩa là: “Muôn thuở chiến tích vĩ đại ở Lam Sơn vẫn được lưu giữ/Ngàn vạn năm tiếng thơm vẫn còn để lại đất Đông Địa Linh”.



Tạm dịch:

Bảy vị góp tài năng, đáp lời dẹp giặc, danh tiếng anh hùng lừng đất Bắc.

Một nhà chung công lớn,

Lê triều ban tặng Phúc thần, danh tướng dậy trời Nam.

Năm Quang Thuận thứ nhất (1460) vua Lê Thánh Tông xét ban quốc tính cho các công thần và con các công thần (phong tặng và truy tặng) trong đó tướng Phạm Dư là con trai Thái bảo Lê Bôi cũng được vua ban quốc tính. Sử cũ chép trong cuộc chiến chống quân Minh hai cha con Lê Bôi và Lê Dư đều chiến đấu dưới ngọn cờ tự nghĩa Lam Sơn và con trai Thái bảo Lê Bôi đã dâng hiến tuổi xuân cho đất nước.

DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÁI QUY ĐỊNH Ở CẤP TIỂU HỌC Cần sự vào cuộc của “bộ ba”

■ ĐẶNG ANH

Quyết định số 20 của UBND tỉnh ban hành ngày 23/12/2016 quy định không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học vẫn diễn ra rất phổ biến.

“CÓ CẦU ẮT CÓ CUNG”

Chị Lê Thanh Hương, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) phấn khởi chia sẻ: Tôi cho con đi học thêm tại nhà cô giáo từ khi cháu 5 tuổi nên khi bước vào lớp 1 cháu được cô giáo nhận xét là một trong những học sinh học giỏi, tiếp thu nhanh nhất lớp. Đến khi gần hết học kỳ I, cháu đã có thể đọc thông viết thạo. Trái ngược với niềm vui của chị Hương, chị Nguyễn Thị Thu, cũng ở phường Trần Lâm lại rất lo lắng khi cậu con trai lớp 1 tiếp thu chậm hơn các bạn. Chị chia sẻ: Tôi muốn con có nhiều thời gian vui chơi theo đúng lứa tuổi nên không cho con đi học thêm tại nhà cô giáo như con của các đồng nghiệp mà tự dạy con học ở nhà. Thế nhưng, những ngày đầu con vào lớp 1, gia đình rất lo lắng khi các bạn của cháu đã đọc được, viết được những từ cơ bản, còn cháu thì chỉ dừng lại ở việc nhận biết mặt chữ, con số. Những câu nhận xét, đánh giá hạn chế của cô giáo về con khiến vợ chồng chị đang phải gấp rút xin cho con đi học thêm tại nhà cô giáo những mong “cải thiện tình hình”.

Gọi là nhà nhưng lại không phải là nhà bởi địa điểm dạy học được cô giáo thuê của một gia đình khác. Chị Thu chia sẻ thêm, cô giáo giải thích rằng diện tích nhà cô chật chội nên cô không tổ chức dạy thêm tại nhà. Số học sinh trong lớp đăng ký học thêm tại nhà cô đông nên phải chia thành hai nhóm, mỗi nhóm khoảng trên 20 học sinh. Thời gian dạy thêm từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút hoặc từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Mặc dù có những hôm trời rét nhưng chị Thu vẫn đưa con đến nhà cô học từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Nhu cầu của phụ huynh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các lớp dạy thêm trái quy định nhưng có những thầy

cô giáo vì lợi ích cá nhân mà tự tổ chức lớp dạy thêm tại nhà. Qua tâm sự với một số phụ huynh, chúng tôi biết được thực trạng một số giáo viên gợi ý, thậm chí ép học sinh phải học thêm tại nhà mình dưới nhiều hình thức, nếu học sinh nào không học thêm sẽ nhận được sự đối xử khác biệt. Cá biệt, có thầy, cô trong buổi học thêm còn dạy kiến thức mới, trên lớp chỉ dạy qua loa, thậm chí đưa gần như 100% nội dung đó vào bài kiểm tra cho học sinh, rồi sau đó chữa bài.

Cần sự vào cuộc của “bộ ba”

Trước tình trạng “có cầu ắt có cung” dẫn đến việc dạy thêm, học thêm trái quy định ở cấp tiểu học ngày càng tràn lan, ông Bùi Văn Chương, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có việc dạy thêm trái quy định trong các trường tiểu học, tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế đã phát hiện không ít

giáo viên tiểu học tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường dưới nhiều hình thức như: giáo viên trường này dạy thêm học sinh trường khác mà không phải học sinh của mình; thỏa thuận “ngầm” với phụ huynh nhận phụ đạo con em người thân tại nhà; thuê địa điểm dạy thêm tại các cơ sở giáo dục... khiến việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có những lần Thanh tra Sở phối hợp với Công an tỉnh đi kiểm tra đột xuất một số điểm dạy thêm trái quy định do người dân thông báo nhưng bằng kênh nào đó giáo viên nắm bắt được thông tin nên đã cho học sinh nghỉ trước đó. Cũng theo ông Chương, mặc dù đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm học nhưng phải có sự kết hợp của lực lượng công an bởi ngành Giáo dục không đủ thẩm quyền kiểm tra hành chính các cơ sở dạy thêm.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào

tạo cũng cho rằng, rất khó quản lý và kiểm tra việc dạy thêm, học thêm bởi các cô giáo không dạy thêm ở nhà mà thuê địa điểm tại nhiều nơi để dạy thêm trái quy định. Để xử lý triệt để cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường, giáo viên, gia đình và xã hội, trong đó cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành. Các nhà trường cần tăng cường quản lý giáo viên, nếu phát hiện vi phạm tuyệt đối không bao che, dung túng và có hình thức xử phạt thích đáng. Bên cạnh việc siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm trái quy định, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền đến các bậc phụ huynh mặt trái của học thêm đối với sự phát triển của học sinh ở lứa tuổi tiểu học. Thay vào đó, đăng ký cho con tham gia các lớp năng khiếu, rèn kỹ năng sống hoặc vui chơi đơn thuần để các em không đánh mất tuổi thơ. Nếu địa phương phát hiện hoạt động dạy thêm trái quy định cần báo ngay cho cơ quan chức năng để hạn chế tối đa tình trạng trên.

Hiện nay, không chỉ địa bàn thành phố Thái Bình mà ở các địa phương khác trong tỉnh cũng diễn ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Nếu gia đình, nhà trường và xã hội cùng vào cuộc, triển khai các biện pháp đồng bộ thì tình trạng trên sẽ không diễn ra tràn lan.



Giờ ra chơi của học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Thái Bình).

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh gửi về tòa soạn phản ánh tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của các địa phương. Đáng chú ý, có rất nhiều tản văn, thơ, truyện ký của bạn đọc khắp mọi miền đất nước và trong tỉnh gửi về cộng tác với báo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chủ đề kinh tế có bài viết của cộng tác viên Xuân Sinh (Hung Hà) viết về cựu chiến binh Tạ Minh Ngọc, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà. Nhiều năm nay, nói đến gương sản xuất giỏi của cựu chiến binh Tạ Minh Ngọc, người dân xã Cộng Hòa đều tỏ lòng khâm phục ông bởi nỗ lực vươn lên làm giàu từ gian khó. Giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến

binh xã, ông Tạ Minh Ngọc còn là một trong những người giúp Hội Cựu chiến binh xã Cộng Hòa vươn lên thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Chủ đề quốc phòng, an ninh có bài của cộng tác viên Văn Cường (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phản ánh những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong phong trào thi đua quyết thắng. 5 năm qua (2013 - 2018), Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng rộng khắp, không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với những nội dung và hình thức phong phú, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên tuyến biên giới biển của tỉnh. Ngoài ra, cộng tác viên Văn Cường còn đưa tin: Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư có một cá thể rửa (vích) trọng lượng khoảng 10kg nằm trong sách đồ cần được bảo vệ lạc vào cửa sông, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh, phối hợp với Chi cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Cửa Lân tiến hành thả cá thể rửa về biển...

Cộng tác viên Vũ Đông (Kiến Xương) đưa tin: Huyện ủy Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2018. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để xem xét trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau hội

nghị, đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của Huyện ủy để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại các xã, thị trấn sẽ được các ban, ngành liên quan giám sát chặt chẽ, bảo đảm khách quan, đúng quy trình...

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang khác. Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc có tin, bài, ảnh gửi về tòa soạn lưu ý: tin, bài cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng cho quá trình biên tập. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!



ĐƯỢC NẤU THEO
LUẬT BIA TINH DÒNG
CỦA ĐỨC NĂM 1516



3 KHÔNG
ĐƯỜNG HÓA HỌC
CHẤT BẢO QUẢN
MÀU TỔNG HỢP

Biba Bibò
Sữa Gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI

Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



Nhu cầu làm răng thẩm mỹ đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cuối năm. Phòng răng hàm mặt của phòng khám đa khoa Sao Mai hội tụ đầy đủ các yếu tố để bạn có hàm răng chắc khỏe, nụ cười rạng rỡ, từ đội ngũ y bác sĩ trẻ năng động đến cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, các dịch vụ nổi bật như:

- Bọc răng, trồng răng thẩm mỹ công nghệ hiện đại
- Tẩy trắng răng
- Lấy cao răng
- Gắn đá lên răng
- Nguyên vật liệu được nhập từ châu Âu và các nước uy tín
- Điều trị các tổn thương của răng nhẹ nhàng, không đau

Tại Sao Mai, Quý khách hàng được **Giảm 20% chi phí làm răng sứ thẩm mỹ, tẩy trắng răng và các dịch vụ làm răng.**




Trước Sau

Để được tư vấn thêm các bệnh về mắt, Quý khách liên hệ tổng đài 02273.643.666 hoặc hotline 1900558830, giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần. Quý khách hàng có thể nhận kết quả khám bệnh qua zalo, facebook, tin nhắn SMS, hoặc tra cứu trên website : <http://phongkhamsaomai.com>

“Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe”